

สุพ.ยะลา เขต 3 รวมประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานคัดกรอง นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษผ่านระบบ Tele Conference พร้อมกันทั่วประเทศ

🕒 นำเสนอเมื่อ 16 พ.ย. 2561



วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุ่ยอ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
พร้อมเจ้าหน้าที่

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบระบบคัดกรองนักเรียนยากจนเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้เจ้าหน้าที่ครูที่รับผิดชอบนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้

นายโกมุท รุ่ยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
กล่าวว่าจากการรับฟังแนวทางการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. (Conditional Cash Transfer: CCT) โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่เด็กเรียนยากจนพิเศษในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 800 บาทต่อภาคเรียน (1,600 บาท/ปี) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพ และโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพ โดยแบ่งเงินจัดสรรออกเป็น 2 ส่วนๆแรกเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ส่วนที่ 2 เป็นเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงอาหารที่ทางสถานศึกษาจัดหาให้แก่เด็กเรียนยากจนพิเศษ ทั้งนี้หากโรงเรียนในสังกัด หรือผู้ปกครองนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โทรศัพท์ 0 73232 443 ต่อ 106 หรือเจ้าหน้าที่ คุณสุนันทา อินทร์ขุ่มนุ้ม มือถือ 08 6448 4684